



# จันทร์กระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวรายวัน  
Newsletter

ฉบับที่ 27 ปีที่ 13 ประจำวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

## ร่วมเป็นเกียรติ งานประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศ เรื่อง “ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม” เพื่อประกาศความร่วมมือสร้าง ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีน ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยตามนโยบาย เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 27 - 28 พ.ย. 61 ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เปิดป้ายประกาศความร่วมมือจัดตั้งศูนย์กลางการแพทย์แผนจีน การประชุมวิชาการ และการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ณ มรภ.จันทรเกษม เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป



### ร่วมยินดี

ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ณ มรภ.สวนสุนันทา เมื่อเร็ว ๆ นี้

## ร่วมฟังเสวนา วันนี้!

ในวันนี้ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฟังการเสวนา “ต้นกำเนิดจำอวดไทย” 1 ณ เวทีกลางแจ้งข้างอาคารมานิจชุมสาย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

## อบรมและสอบธรรมะศึกษา

มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักเรียนวัดยานนาวา จัดโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยจะมีการสอบ ในวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้รวม 34 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

## การปฏิบัติราชการชดเชย

มหาวิทยาลัย แจ้งการปิดทำการและปฏิบัติราชการชดเชยของบุคลากร ซึ่งจะปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค. 61 และจะปฏิบัติราชการชดเชย ตามเวลาราชการ ในวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 61

## รับนักศึกษาจิตอาสา



งานประชาสัมพันธ์ เปิดรับ “นักศึกษาจิตอาสา” เพื่อช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในกระบวนการศึกษาต่อ ตามโรงเรียน น้อง ๆ คนไหนสนใจ ติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือ 0 2942 6800 ต่อ 1110 (พี่แอน)

\*สำหรับนักศึกษา กยศ. และ กรอ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสาด้วยค่ะ

The good part of falling is getting up.

ข้อดีของการล้มลง คือ การได้เรียนรู้วิธีลุก

[Nationejobs.com](http://Nationejobs.com)

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข่าวสารจันทร์กระจ่างฟ้ารายวัน-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

ของมหาวิทยาลัยได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://www.op.chandra.ac.th/pr/>